

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6
เลขที่รับ 5560
วันที่ ๒๑ พ.ค. 2561
เวลา 10.01



ที่ ฉช ๐๐๑๒ /ฉ.๕๕๒

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนเลี้ยวเมือง ฉช ๒๔๐๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
อันเนื่องมาจากการประสพภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรอิสระทุกองค์กร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข่าวก่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้ประกาศกำหนดเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสพภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง
วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้พิการที่ประสพภัย
อันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนเท่านั้น และเป็นการช่วยเหลือในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอแจ้ง
ให้ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอตามแบบฟอร์มท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบกด้วยตนเองที่สำนักงานกองทุนเพื่อ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก หรือ
สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๑ ๘๘๘๘ ต่อ
๒๕๑๑ - ๒๕๑๕ หรือ Call Center ๑๕๘๘ หรือทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th www.roadsafefund.com และ
www.tabienrod.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้พิการที่ประสพภัย
จากการใช้รถใช้ถนน ได้รับทราบโดยทั่วกันต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองคำ นิสัยสัตย์)

ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มวิชาการขนส่ง

โทร. ๐ ๓๘๘๒ ๓๐๔๓

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัยพ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๔”

ข่าว

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

Provincial Land Transport Office of Chachoengsao

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 038-2271-301

ข่าวที่ 10 / วันที่ 24 เมษายน 2561

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!!! ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยนำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด เปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 2561

นายทองคำ นิสัยสัตย์ ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย (Super Number) มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ให้ผู้ที่ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้และกลับมาดำรงชีวิตประจำวันกลับสู่องค์กรที่ทำงานอย่างมีศักยภาพ ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด และผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เตียง ขาเทียม แขนเทียม รถมอเตอร์ไซค์ รถเข็น และรถเข็นไฟฟ้า เป็นต้น สำหรับปี 2561 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้เตรียมจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยอีก 140 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้ที่ขอรับการจัดสรรต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ที่ไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือ เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วเกินกว่า 5 ปี หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นมาแล้วเกิน 3 ปี โดยสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 2561 ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก และ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นใดที่ทางราชการออกให้, ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้พิการ(ถ้ามี), ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน, รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงความพิการอย่างชัดเจนในลักษณะที่แตกต่างกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3x5 นิ้ว และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน อย่างน้อย 3 รูป ในกรณีที่ผู้พิการมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่แล้ว ให้แนบรูปถ่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3x5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 2 รูป กรณีขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเป็นรถนั่งไฟฟ้า ต้องแนบรูปถ่ายสภาพพื้นที่บริเวณที่พักอาศัย หรือบ้านพักโดยรอบขนาดไม่น้อยกว่า 3x5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 2 รูป มาด้วย, ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐบาลตามแพทย์สภารับรอง(2551), ประวัติการทางแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ราชการออกให้ หรือ หลักฐานได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่สามารถยืนยัน หรือบ่งบอกได้ว่าความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากคู่มือกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการของกรมการขนส่งทางบกที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th และ www.roadsafefund.com

ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวทั้งท้ายว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราจึงขอเชิญชวนประมูลหมายเลขทะเบียนหมวด กท ก้าวหน้าร่ำรวย ใช้ทะเบียนสวยฉะเชิงเทรา ในวันเสาร์ที่ 12 และ วันอาทิตย์ 13 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยนี้บางส่วนร่วมสร้างกุศลในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับการจัดสรรหรือครอบครัวยุติธรรมอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างอาสาดำเนินการทดแทน ด้วยกระบวนการของทางราชการสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2271-8888 ต่อ 2511-2515 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 038-823-043 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ โทร 1584





กรมการขนส่งทางบก
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน

เป็นคำขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอื่นเนื่องมาจาก
การประสพภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

“ประมวลผลสวยมีส่วนช่วยคนพิการ”

วันที่เปิดรับคำขอ วันที่ 1 - 31 พ.ค. 2561

••• สถานที่ยื่นคำขอ •••

1. สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2. สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

••• การยื่นคำขอ •••

1. ขอรืบบนแบบคำขอได้ที่ www.dlt.go.th และ www.roadssafefund.com
กรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ
2. พบแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือ แพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์เพื่อตรวจร่างกาย ตามแบบ
ใบรับรองแพทย์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
3. ศึกษารายละเอียดในคู่มือกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ฯ และเลือกรายการ
ที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
4. กรอกข้อมูลในแบบคำขอให้ละเอียดครบถ้วนถูกต้องทุกส่วน

••• คุณสมบัติ •••

* ต้องเป็นผู้พิการอื่นเนื่องมาจากการประสพภัยจากการใช้ถนนที่ : -
ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาก่อน
หรือไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือ เคยได้รับ
ความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาแล้วเกินกว่า 5 ปี
หรือไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นมาแล้วเกิน 3 ปี



••• เอกสารประกอบการยื่นคำขอ •••

1. ภาพถ่ายบัตรประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
2. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้พิการ(ถ้ามี)
3. ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงความพิการอย่างชัดเจนในลักษณะที่แตกต่างกัน ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 x 5 นิ้ว หรือ
น้อยกว่า 6 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 3 รูป ในกรณีที่ผู้พิการมีอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอยู่แล้ว ให้แนบรูปถ่าย
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 x 5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 2 รูป
กรณีขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเป็นรถนั่งไฟฟ้า ต้องแนบรูปถ่ายสภาพพื้นที่บริเวณที่พิกงาย หรือบ้านพักที่ขอรับ
ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 x 5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 2 รูป ไปด้วย
5. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือกรมการขนส่งทางบกกำหนด
6. บัตรจัดการทางรถพ่วงจากทะเบียนพ่วง (OPD Card) หรือหลักฐานการจดทะเบียนรถ หรือ หลักฐานได้รับทะเบียนรถ
คำสั่งขึ้นทะเบียนจากบริษัทประกันภัย หรือ กองทุนสนับสนุนการประกันภัยรถยนต์ หรือ บัตรใบแจ้งความพิกงาย
ที่เกิดจากอุบัติเหตุการจราจรใช้รถใช้ถนน

* ในกรณีที่ผู้ขอจัดสรรเงินสามารถยื่นหลักฐานตาม (4) ได้เพราะเหตุสุดวิสัย ทางสาธารณสุข ตาม (5) สามารถยื่นบัญชี
เงินฝากได้ว่า ความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน หรือเป็นสาเหตุตาม (6) ได้ด้วย

* ผู้ขอรับจัดสรรเงินต้องเลือกอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากคู่มือกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการของกรมการขนส่งทางบก
ซึ่งดูได้จากสำเนาบัญชีกำหนด หรือเว็บไซต์ www.dlt.go.th และ www.roadssafefund.com ที่จะมี
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการดังกล่าวด้วยเป็นอุปกรณ์ที่พร้อมใช้ในใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลผู้ขอรับจัดสรรเงิน



วีลแชร์



เครื่องช่วยเดิน



เท้าเทียม



แขนเทียม



ขาเทียม



มือเทียม



รถสามล้อ



รถเข็น



รถเข็นไฟฟ้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1584 หรือ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dlt.go.th และ www.roadssafefund.com
รายละเอียดการประมวลผลสวยมีส่วนช่วยคนพิการจากอุบัติเหตุการจราจรใช้รถใช้ถนนและรถจักรยานยนต์ทุกประเภท

Happiness for All
ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน